

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 36.78 แข็งค่าต่อเนื่องตามภูมิภาค วันนี้จับตาเงินเฟ้อไทย-ตัวเลขศก.สหรัฐ

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (3 พ.ค. 2567)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดอยู่ที่ระดับ 36.78 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าจากปิดตลาดเมื่อเย็นวานนี้ที่ระดับ 36.95 บาท/ดอลลาร์

เงินบาทเคลื่อนไหวทิศทางเดียวกับสกุลเงินในภูมิภาค ตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ลงอย่างต่อเนื่องหลังผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ทำให้ตลาดคลายกังวลจากการที่เฟดตัดโอกาสในการขึ้นดอกเบี้ย

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 36.70 - 37.00 บาท/ดอลลาร์

ส่วนปัจจัยในประเทศต้องติดตาม คือกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) เดือนเม.ย. 67 ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ที่ต้องรอดู คือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนเม.ย. และดัชนีภาคบริการเดือนเม.ย. จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM)

*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยน อยู่ที่ระดับ 152.82 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 155.25 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.0737 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.0697 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถูวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท. อยู่ที่ระดับ 36.933 บาท/ดอลลาร์

-สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) แลงตัวเลขดัชนีเศรษฐกิจการค้าประจำเดือน เม.ย.67

-บีไอไอ ซี67 ปีทองลงทุน ยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนไตรมาสแรก โตก้าวกระโดด มูลค่าการลงทุน 2.28 แสนล้านบาท อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และชิ้นส่วน ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์แรง สิงคโปร์ลงทุนอันดับหนึ่งตามด้วยจีน-ฮ่องกง อนุมัติลงทุนต้นจ้างงานคนไทย 5 หมื่นตำแหน่ง

-นักเศรษฐศาสตร์ชี้เงินเฟ้อสหรัฐสูง ขณะที่ดอลลาร์แข็งค่า ดันต่อเฟดคงดอกเบี้ย 5.25-5.50% กดดันเงินบาท-เอเชียอ่อนค่า คาด กนง.ตรึงดอกเบี้ยยาว แม้เศรษฐกิจไทย เดือนมี.ค.ส่งสัญญาณชะลอตัว หวังดิจิทัลวอลเล็ตมาตามนัด กระตุ้นจีดีพีโต 2.7% ด่านไออีซีดีปรับเพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจโลกประจำปี 2567 ได้แรงหนุน จากเศรษฐกิจสหรัฐฟื้นตัวอย่างมีพลวัต ขณะที่ ยูโรโซนยังตามหลัง

-รัฐบาลญี่ปุ่นได้ทำการแทรกแซงตลาดในวันจันทร์ที่ผ่านมา (29 เม.ย.) เพื่อพยุงค่าเงินเยน ด้วยการเข้าซื้อเยนและเทขายดอลลาร์ คิดเป็นวงเงิน 3.5 หมื่นล้านดอลลาร์ หลังจากเยนดิ่งลงแตะระดับ 160.24 เยน/ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 34 ปี

-องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) เปิดเผยว่า ได้เริ่มกระบวนการพิจารณาปรับอินโดนีเซียเป็นสมาชิกแล้ว ซึ่งอินโดนีเซียเป็นชาติแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ยื่นคำขอเพื่อเป็นส่วนหนึ่งใน OECD

-กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกอยู่ที่ระดับ 208,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า แต่ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 212,000

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้ไม่ใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

ราย

-ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันพฤหัสบดี (2 พ.ค.) หลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐปรับตัวลดลง ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในวันนี้

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันพฤหัสบดี (2 พ.ค.) โดยตลาดถูกกดดันจากความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูงเป็นเวลานาน ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในวันนี้

-นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนเม.ย.ของสหรัฐในวันนี้ รวมทั้งดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนเม.ย. และดัชนีภาคบริการเดือนเม.ย. ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐจะเพิ่มขึ้นเพียง 243,000 ตำแหน่งในเดือนเม.ย. ซึ่งชะลอลดลงหลังจากที่เพิ่มขึ้น 303,000 ตำแหน่งในเดือนมี.ค. และคาดว่าอัตราว่างงานจะทรงตัวที่ระดับ 3.8% ในเดือนเม.ย.

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้